

Bài Học 2

*7 Tháng 1 – 13 Tháng 1

Ban Đầu



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: *Ma-thi-ơ 19:4; Gióp 38:4-7; Phục truyền 32:10, 11; Thi thiên 19; Giăng 1:1-13; Rô-ma 5:12; Ê-sai 66:22.*

Câu Gốc: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngai vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (Cô-lô-se 1:16).

Tư Tưởng Quan Trọng: Giáo lý về sự Sáng tạo rất quan trọng cho tất cả những điều chúng ta tin. Kinh Thánh dạy Đức Chúa Trời dựng nên trời đất trong sáu ngày. Mỗi ngày có hai mươi bốn giờ đồng hồ. Và Đức Chúa Trời nghỉ ngày thứ Bảy.

Không gì khác biệt cho bằng sự khác biệt của hai tư tưởng về nguồn gốc của loài người: sự Sáng tạo và sự tiến hóa. Trước hết, Kinh Thánh dạy sự Sáng tạo được Đức Chúa Trời hoạch định rất kỹ lưỡng. Ngài không để một điều nào là ngẫu nhiên. Không gì hết. Trái lại, theo kiểu mẫu của sự tiến hóa thì tất cả đều là ngẫu nhiên. Thứ hai, Kinh Thánh dạy rằng mọi sự được tạo dựng có một mục đích; Đức Chúa Trời có một mục tiêu cuối cùng. Tiếng Hy Lạp có một chữ cho loại mục tiêu này: *telos*. Vậy, *telos* nghĩa là Đức Chúa Trời tạo nên trái đất với một mục đích. Nhưng thuyết tiến hóa thì dựa trên tư tưởng là không có mục tiêu cuối cùng cho sự sống, hay có quyền lực cao hơn hay động lực nào để lái sự sống tiến tới. Cuối cùng, Kinh Thánh dạy loài người được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Thuyết tiến hóa dạy họ được tạo nên bởi hình ảnh của con đười ươi nào đó để khởi đầu cho nhân loại.

Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu giáo lý của Kinh Thánh về sự Sáng tạo và học về nền tảng của tất cả lẽ thật của Kinh Thánh. Nếu chúng ta hiểu sai về sự Sáng tạo, thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu sai về nhiều điều khác nữa. Tín điều này thật là quan trọng đối với những gì chúng ta tin như là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm.

Tuần Lễ Tạo Thế

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng thế Ký 1:1). Câu mở đầu này bày tỏ Kinh Thánh và thuyết tiến hóa của Darwin không đồng ý với nhau thế nào?

Sách Sáng thế Ký mở đầu với Đức Chúa Trời đã hành động như Đấng Tạo Hóa. Không có sự giải nghĩa hay nhập đề về Đức Chúa Trời. Không có một nhà viết Kinh Thánh nào nghĩ Đức Chúa Trời cần sự giới thiệu. Điều gần gũi nhất Kinh Thánh cho bằng chứng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời được diễn tả trong những lời của tác giả Thi thiên, “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi thiên 14:1).

Các tư tưởng gia của Kinh Thánh đã cho thấy sự khôn ngoan tuyệt vời của Đức Chúa Trời trong sự dựng nên các loài thọ tạo. Họ cũng cho thấy sự Sáng tạo được miêu tả trong Kinh Thánh. Sáng thế Ký 1:2 giới thiệu Đức Chúa Trời tổ chức các vật, “Đất là vô hình và trống không.” Ba ngày đầu tiên Ngài “tạo” nên những gì “vô hình.” Ba ngày kế tiếp Ngài “làm đầy trọn” những gì “trống không.”

Sự sáng được tạo nên trong *ngày thứ Nhất* thì được làm cho đầy đủ trong *ngày thứ Tư* với vì sáng lớn của mặt trời và mặt trăng (và “cũng có các ngôi sao,” Sáng thế Ký 1:16). Không khí và nước được tạo nên trong *ngày thứ Hai* cũng được làm hoàn toàn với chim và cá trong *ngày thứ Năm* (Sáng thế Ký 1:6-8, 20-23). Đất khô được phân rẽ khỏi nước, và sau đó được làm cho đầy đủ với cây cỏ vào *ngày thứ Ba* (Sáng thế Ký 1:9-13). Và đất được hoàn thành với những thú vật trên đất cùng với loài người vào *ngày thứ Sáu*. Cuối cùng, tất cả đều được tuyên bố là “rất tốt” và được kỷ niệm vào ngày thứ Bảy bởi chính Đức Chúa Trời (Sáng thế Ký 2:1-3).

Điều đáng chú ý là những câu này bày tỏ rằng không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Mọi sự được hoạch định rất kỹ lưỡng.

Theo Ma-thi-ơ 19:4; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11; 1 Ti-mô-thê 2:13; và Ê-sai 40:26; ai là những người trong Kinh Thánh cũng tin vào chuyện tích sự Sáng tạo của Kinh Thánh?

Mọi sự trong Kinh Thánh chỉ về một sự kiện là Chúa đã tạo nên thế gian. Ngài phán để thế gian có sự sống như Sáng thế Ký 1 và 2 miêu tả. Kinh Thánh không cho chúng ta một sự nghi ngờ nào. Một người có thể chọn sự Sáng tạo, hay chọn thuyết tiến hóa. Nhưng sự thành thật không để hai điều này lẫn lộn với nhau. Những câu trên đây không cho chúng ta sự lựa chọn đó.

Lòng Của Đấng Tạo Hóa

Bản kịch của tuần lễ Tạo thế thật vĩ đại tuyệt vời. Ngày này qua ngày kia, Đấng Tạo Hóa dùng lời nói tạo nên tất cả những loài sống tiếp tục làm các khoa học gia ngạc nhiên. Ngay cả Đức Chúa Trời tuyên bố niềm vui lớn vào lúc đó.

Theo Gióp 38:4-7, Đức Chúa Trời bày tỏ cho Gióp thế nào sự vui mừng là một phần của sự sáng tạo trái đất?

Lời ám chỉ về niềm vui trong lòng Đấng Tạo Hóa trong tuần lễ đầu tiên cũng được tìm thấy trong Sáng thế Ký 1:2, “Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Xin để ý Môi-se miêu tả thế nào Thần Đức Chúa Trời “vận hành” [bao phủ] trên mặt nước vào lúc khởi đầu tuần lễ tạo thế. Môi-se lựa chọn chữ mà người chỉ dùng một lần nữa – đó là trong Phục truyền 32. Chương đó là một phần của bài giảng từ giã dân Y-sơ-ra-ên của Môi-se.

Môi-se dùng thế nào chữ *bao phủ* lần thứ hai trong Phục truyền 32:10, 11? (Xin cũng đọc Ma-thi-ơ 23:37).

Hãy nghĩ đến con chim mẹ trù mển sửa soạn tổ cho các chim con. Rồi hình dung chúng ấp ủ các con nhỏ, cung cấp thức ăn, và dạy chúng bay. Môi-se, người đã chăm sóc chiên trong 40 năm, đã thấy phép lạ này xảy ra mỗi mùa Xuân. Và điều đó khiến ông nghĩ tới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Với sự hướng dẫn của Chúa, Môi-se hình dung cũng những cảm xúc đó trong lòng Đức Thánh Linh như “tổ ấm” nhân loại (trái đất) được dựng nên.

Mọi sự trong chuyện Sáng tạo bày tỏ một Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương các loài thọ tạo và Ngài đã cẩn thận hoạch định trái đất với mục đích. Tình yêu thương ở đó, vào lúc khởi đầu tuần lễ Sáng tạo. Đó là sự khác biệt giữa sự Sáng tạo và thuyết tiến hóa! Thuyết này dạy rằng tình yêu chỉ có sau hằng tỷ năm bạo động ích kỷ. Kinh Thánh dạy tình yêu thương là lý do cho sự Tạo thế. Và tình yêu thương sẽ hiện diện ở đó khi trái đất bị tổn thương này được tái tạo cho mới lại.

Hãy nghĩ tới những sự diệu kỳ trong thiên nhiên. Bạn thấy tình yêu thương lạ lùng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ở đây thế nào?

Các Tầng Trời Rao Truyền

Trong sách Thi thiên, có nhiều bài hát ca tụng Đấng Tạo Hóa. Thường thường, với niềm vui lớn, những người viết Thi thiên nói về “công trình vĩ đại” của Đức Chúa Trời.

Thi thiên 19 - Tư tưởng trong Thi thiên này thì khá mạnh. Trước hết, Đa-vít miêu tả nét đẹp của các tầng trời và bầu trời, gồm cả mặt trời đỏ lửa rực rỡ. Ông so sánh năng lực chói sáng của mặt trời với chàng rể đến đám cưới mình và cũng như người đồng sĩ đang tập luyện (câu 1-6). Sau đó, ông so sánh sự vinh hiển của mặt trời với sự trọn vẹn của luật pháp Đức Chúa Trời và quyền lực của các điều răn. Các điều răn trong luật pháp được liên kết với các hành động sáng tạo vĩ đại của Đức Chúa Trời (câu 7-11).

Thi thiên 92 - “Bài hát về ngày Sa-bát” mở đầu với lời ngợi khen từ tấm lòng biết ơn về tình thương, về sự thành tín, và công việc sáng tạo của tay Đức Chúa Trời. Và một người càng học về việc sáng tạo của Đức Chúa Trời, thì quyền lực của sự sáng tạo Ngài càng tuyệt vời hơn. Các khoa học gia tiếp tục học càng ngày càng nhiều về những cây cối và thú vật khác nhau mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Họ cũng học thêm về tất cả các hệ thống của đời sống liên hệ với nhau trong khung cảnh của đời sống. Càng học hỏi thì họ càng ngạc nhiên về tất cả mọi sự.

“Cái hàm thì chắc chắn không phải là một thí dụ về kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đúng hơn, đó là một sự thay đổi tự nhiên không hoàn hảo đã xảy ra như kết quả của sự tiến hóa. Đó là kết quả của việc làm với những vật liệu có trong tay để thay đổi và làm cái hàm của thú vật ngắn hơn ở trên mặt.” – Phỏng trích Owen Gingerich, *God’s Universe* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006), tr. 98, 99. Tác giả Cơ Đốc này đã trộn lẫn sự tiến hóa với sự dạy dỗ về sự Sáng tạo. Ông đã thiếu mất điều quan trọng nào?

Chắc chắn các loài thọ tạo bày tỏ tình yêu thương và quyền lực của Đấng Tạo Hóa. Nhưng thế giới chúng ta cũng đã bị tổn thương vì tội lỗi và bởi cuộc chiến đấu vĩ đại giữa Đấng Christ và Sa-tan. Những kết quả kinh khủng đầy dẫy chung quanh chúng ta trong bệnh tật, chết chóc, và các thiên tai như động đất, bão tố, và lụt lội. Không có phần nào trong các loài tạo vật trên đất có thể thoát khỏi. Chắc chắn không có người nào tránh khỏi. Nhưng, ngay cả khi chúng ta bao quanh bởi những điều khủng khiếp xảy ra, chúng ta có thể học về tình thương và quyền lực của Đấng Tạo Hóa. Điều quan trọng là đừng nghĩ đến những điều xấu, nhưng nghĩ đến những điều tốt. Thí dụ, chúng ta có thể thấy một cây anh đào bị bệnh hủy hoại hết cả trái. Nhưng bệnh tật không thể cất đi tình yêu và sự tốt đẹp của cây đó, một tình yêu và sự tốt đẹp chỉ về sự nhân từ của Đấng Tạo Hóa.

Thập Tự Giá Và Sự Sáng Tạo

Bằng những cách nào Giảng kết hợp sự Sáng tạo với Thập tự giá trong Giảng 1:1-13? Hai điều dạy dỗ này liên quan với nhau thế nào?

Nhiều chỗ trong Kinh Thánh liên kết rõ ràng Chúa là Đấng Tạo Hóa và Chúa là Đấng Cứu Thế. Sự liên hệ này cho nhiều bằng chứng hơn là sự tiến hóa không thể kết hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Điều này đặc biệt đúng với sự dạy dỗ về Thập tự giá. Nếu sự tiến hóa đúng, thì có nghĩa là Chúa đã mặc lấy hình thể con người tiến hóa từ con đười ươi! Và điều đó có nghĩa là Ngài cho phép những sự thay đổi khủng khiếp của sự tiến hóa xảy ra để cất đi sự chết, “kẻ thù cuối cùng” (1 Cô-rinh-tô 15:26). Nhưng làm thế nào sự chết có thể là “kẻ thù” nếu đó là một trong những phương pháp Đức Chúa Trời lựa chọn để tạo nên nhân loại theo thuyết tiến hóa? Nếu điều đó đúng, thì nghĩa là Chúa phải “dùng” nhiều người chết trong tiến trình tiến hóa để cuối cùng được một người theo hình ảnh của Ngài. Điều này cũng có nghĩa là Đức Chúa Giê-su đến để cứu nhân loại từ phương pháp mà Ngài, là Đấng Tạo Hóa, dùng để tạo nên họ.

Rô-ma 5:12 giúp chúng ta hiểu sự Sáng tạo trong sách Sáng-thế Ký quan trọng thế nào đối với cả chương trình cứu rỗi?

Những người cố gắng trộn lẫn sự tiến hóa với chuyện Sáng tạo trong Kinh Thánh giải nghĩa thế nào tư tưởng về sự Sa ngã? Đức Chúa Trời có dùng các phương pháp bạo động và ích kỷ không? Ngài có ban quyền lực cho những người mạnh để điều khiển các kẻ yếu hầu tạo nên một con người hoàn hảo và vô vị kỷ, rồi người đó lại “rơi” vào tay những kẻ ích kỷ, bạo động, và độc tài chẳng? Nếu có, thì người đó làm thế nào để được “giải cứu” khỏi bạo lực này?

Một lần nữa, sự sai lầm của thuyết tiến hóa đã loại trừ tư tưởng này. Chỉ có một cách duy nhất làm cho Thập tự giá có ý nghĩa và cần một Đấng Cứu Thế để cứu nhân loại là họ phải “sa” vào tội lỗi. Sự “sa ngã” gợi ý một sự xuống dốc. Điều này có nghĩa là chúng ta đi từ điều tốt đến một điều không tốt. Điều đó có ý nghĩa hoàn toàn từ sự hiểu biết của chúng ta về sự Tạo Thế. Với thuyết tiến hóa, điều này không có ý nghĩa gì cả. Thật ra, tư tưởng của sự tiến hóa cũng nhạo báng sự Sa ngã và Thập tự giá nữa.

Sự Sáng Tạo Và Sự Tái Tạo (Đất Mới)

Có những lời hứa tuyệt vời nào trong Ê-sai 65:17; 66:22; 2 Phi-e-rơ 3:13; và Khải huyền 21:4? Những lời hứa này liên quan thế nào với chuyện tích về sự Sáng tạo trong Kinh Thánh, như được trình bày trong các chương đầu của Sáng thế Ký?

Tất cả niềm hy vọng của Cơ Đốc nhân lệ thuộc vào những lời hứa về trời mới đất mới. Đó là một trời và đất không có sự hủy hoại của tội lỗi. Không có niềm hy vọng hoặc lời hứa đó, chúng ta không có sự hy vọng thật. Lời hứa về sự sống đời đời thật tuyệt vời. Nhưng chúng ta muốn sự sống đời đời ấy trong một thế giới không có những sự khủng khiếp, đau buồn, và thất vọng của thế giới hiện tại. Có điều gì tồi tệ hơn: một sự chết đời đời đang chờ đợi những người không được cứu, hay sự sống đời đời trong một thế giới đầy khổ đau?

Tất cả những lẽ thật này dẫn đến một số câu hỏi rất thú vị về sự khởi đầu và về việc Chúa đã làm thế nào trong sự Sáng tạo đầu tiên trong Sáng thế Ký 1 và 2. Câu hỏi là, trời mới và đất mới có được tái tạo bởi mạng lệnh hoàn hảo của Đức Chúa Trời như trong Sáng thế Ký chẳng? Đức Chúa Trời sẽ phán, và sau đó, trong một thời gian rất ngắn, tất cả sự sống đều xuất hiện trên đất mới hoàn toàn phát triển chẳng? Trong thí dụ này, không có gì dành cho bạo lực hay ngẫu nhiên.

Hay là, thay vào đó, tiến trình sáng tạo nghĩa là sự sống sẽ phải trải qua việc tiến hóa hàng tỷ năm cho tới khi có một thế giới hoàn hảo cuối cùng xuất hiện chẳng? (2 Phi-e-rơ 3:13).

Suy cho cùng, nếu Đức Chúa Trời lựa chọn dùng sự tiến hóa lúc đầu để tạo nên thế gian, thì tại sao Ngài lại làm khác lần thứ hai? Nếu đây là phương pháp Ngài lựa chọn trong sự Sáng tạo đầu tiên, thì điều đó không đủ tốt cho sự sáng tạo đất mới trong tương lai sao?

Tư tưởng này sai lầm khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng sự tiến hóa để tái tạo trời mới và đất mới. Đây là bằng chứng bày tỏ thêm sự sai lầm khi cho rằng Đức Chúa Trời tạo nên thế giới bằng cách đó lúc khởi đầu. Điều chắc chắn là Thập tự giá, sự cứu rỗi, và lời hứa về trời mới và đất mới là những đề tài liên kết chặt chẽ với nhau trong Sáng-thế Ký.

Hãy tưởng tượng thế giới chúng ta như thế nào trong tình trạng và sự đẹp đẽ lúc ban đầu. Cũng hãy tưởng tượng trái đất sẽ như thế nào khi được tái tạo. Chúng ta hiểu rất ít về trái đất sẽ như thế nào. Nhưng tất cả chúng ta có thể trả lời câu hỏi này: Tại sao không có gì trên thế gian đáng sở hữu nếu chúng ta mất những gì Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta?

Thứ Sáu *13 Tháng 1

Nghiên Cứu Bổ Túc: Trong cả cuộc đời phục vụ Chúa, Ellen G. White cương quyết không chấp nhận thuyết tiến hóa.

Bà viết, “Đó là sự bất tín tệ hại nhất. Nhiều người tuyên bố tin vào sự sáng tạo nhưng thật sự là không tin, họ đang che giấu sự bất tín của mình.” – Phỏng trích *The Signs of the Times*, 20 tháng 3, 1879.

“Giả sử chúng ta muốn tin theo và chấp nhận lịch sử của chúng ta về sự tiến hóa là thay đổi từ những con trùng, vò sò hay đười ươi thì chúng ta phải gạt bỏ lẽ thật giản dị nhưng vĩ đại của Kinh Thánh là ‘Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình của Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời.’ Sáng thế Ký 1:27.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Education*, tr. 130.

“Chúa tuyên bố rằng Ngài tạo nên thế gian trong sáu ngày và nghỉ ngày thứ Bảy. Ngài thật sự nói một ngày là hai mươi bốn giờ, mà Ngài đánh dấu bằng sự mặt trời mọc và mặt trời lặn.” – Phỏng trích *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, tr. 136.

Đề Tài Thảo Luận:

❶ Có một nan đề khác đến sự tự cố gắng để móc nối sự tiến hóa với Kinh Thánh. Đây là sự sống lại của những người chết vào thời kỳ cuối cùng. Có phải điều đó sẽ xảy ra mau chóng, chỉ trong “nháy mắt” (1 Cô-rinh-tô 15:52)? Một số người đã chết hàng ngàn năm rồi. Thân thể họ không còn gì để tạo lại. Nhưng, nếu Đức Chúa Trời có thể tái tạo họ cách mau chóng, tại sao Ngài dùng sự tiến hóa để tạo nên họ lần thứ nhất?

❷ Nhiều người không biết rằng Charles Darwin đặt ra thuyết tiến hóa từ quan điểm tôn giáo. Ông viết, “Dường như có quá nhiều sự đau khổ trên thế gian. Tôi không thể tin rằng một Đức Chúa Trời nhân từ và quyền phép có thể hoạch định và tạo nên [con ong và vò vẽ] với tất cả mục đích là chúng ăn từ trong thân thể của con sâu bướm. Hay con mèo giỡn với con chuột.” Lẽ dĩ nhiên, một “Đức Chúa Trời nhân từ và quyền phép” không làm như vậy. Có điều gì sai với lý luận của Darwin? Và bạn nghĩ điều này đã ảnh hưởng Darwin thế nào để nghĩ ra một lý thuyết sai lầm về nguồn gốc của con người?

❸ Lớp bạn hãy chiêm ngưỡng thiên nhiên và thán phục các kỳ quan khác nhau của thế giới. Khi làm vậy, hãy nghĩ đến những hủy hoại mà tội lỗi đã đem lại. Bạn thấy có sự khác biệt giữa sự Sáng tạo và những gì mà tội lỗi đã làm cho loài thọ tạo? Tại sao luôn luôn quan trọng để nhớ sự khác biệt?

TÓM LƯỢC: Nhiều người đã cố gắng để liên kết thuyết tiến hóa với Kinh Thánh. Nhưng hai sự dạy dỗ này trái ngược nhau. Cơ Đốc nhân phải giữ vững lập trường về sự Sáng tạo. Nếu không, chương trình cứu rỗi sẽ không tồn tại được.